

สพฐ.ย้ยนร.มอบตัว 30พ.ค.ท้ญ่เปิดเทอมแ่ "อ้มพร"รับประกัันเด็กปลาตเขารร.แขงชั้นสูงมีที่เรียนทุกคณ

นำเสนอมื่อ : 17 พ.ค. 2564

17พ.ค.64-นายอ้มพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมกรการการศึกษัชั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว้า ตามที่สำนัางนคณะกรรมกรการการศึกษัชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใตบรับปรุ้งปฏิทึนการรับนักรเรียน ปีการศึกษั 2564 (ฉบับใหม่กรณีเปิดเทอม 1 มิถุนายน 64) โดยรับตามสถานการณการแพรวะบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น โดยมีมัธยมศึกษัปีที่ 1 เลือนวันสอบเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม คัดเลือกความสามารถพิเศษวันที่ 19 พฤษภาคม จับฉลากจากวันที่ 24 พฤษภาคม ประกาศผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม และมอบตัววันที่ 29 พฤษภาคม ส่วนชั้นมัธยมศึกษัปีที่ 4 เลือนวันสอบเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 19 พฤษภาคม ประกาศผลวันที่ 25 พฤษภาคม รายงานและมอบตัวพรอมกัน วันที่ 30 พฤษภาคม ซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลในการสอบเขาม.1 และ 4 โดยเฉพาะ ม.4 ที่มีมอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม โดยมีความเป็นหวังว้าเด็กจะมีที่เรียนยังไม่ครบ เพราะกระชั้นชิดที่จะตองเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 มิถุนายนแล้วนั้น

นายอ้มพร กล่าวต่อว้า ทั้งนี้จากประเดันดังกล่าวขอชี้แจงว้าในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 และ 4 นั้นเมื่อมีการประกาศผลตามปฏิทึนที่กำหนดไว้แล้ว คือ ม.1 วันที่ 24 พฤษภาคม และ ม.4 วันที่ 25 พฤษภาคม ดั้งนั้น สพฐ.จะทราบทันที ว้า เด็กคนไหนสอบได้หรือไม่ได้จำนวนนักรเรียน ซึ่งถือว้ามีเวลาเตรียมตัวอีก 1 สัปดาห์ เพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กที่ปลาตโอกาส แต่อยุ้งไรก็ตาม ขณะนี้ สพฐ.ได้แจ้งให้สำนัางนเขตพื้นที่การศึกษั (สพท.) ทุกแห่งได้ดำเนินการเตรียมพรอมอยารอบคานไว้แล้ว เช่น โรงที่มีอ้ตการแขงชั้นสูงแห่งหนึ่งมียอดผู้สมัคร 200 คณ แต่โรงเรียนรับได้ 40 คณ โดยสพท.จะสำรวจจำนวนนักรเรียนผู้สมัครทั้ง 200 คณทันทีว้าหากปลาตโอกาสสอบเขาได้ในโรงเรียนดังจะตองได้ที่เรียนที่ไหนบาง ซึ่ง สพฐ.มีการสำรวจไวคณหนานี้แล้ว

“เมื่อถึงวันประกาศผลสอบใครสอบได้ ข้อมูลจะถูกลบบอกทันที ก็เหลือข้อมูลของเด็กที่สอบไม่ได้ ดั้งนั้นเมื่อได้ถูกคณไหนสอบไม่ได้ทุกคนจะทราบทันทีว้าตัวเองได้ ถูกจัดให้เขาไปเรียนที่โรงเรียนไหนบาง ดั้งนั้นขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องกังวล เพราะบุตรหลานของทุกคนมีที่เรียนอยารแน่นอน อยารไรก็ตามในวันสอบเขาม.1 ขอให้โรงเรียนทุกแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนดังได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อยารเครงครัดด้วย”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564](#)